



# สนุกไปกับทัวร์ชุดเดิลบัสไปเข้าเย็นกลับ [Ouchijuku] (มีไกด์นำเที่ยว) [ทางรถไฟสายไอส์&รถบัสน้อยนยุคซารุยุโก]



จุดตั้งต้น: จังหวัดฟูกุชิมะ

ผู้ขาย: บริษัทมิไรทาบิคล็บ

คุณสมบัติสินค้า

- ไกด์มีออซึจะร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อการท่องเที่ยวที่ราบรื่นไร้อุปสรรคทางภาษา
- สามารถจองเป็นกลุ่มเล็กแบบส่วนตัว เริ่มต้นที่ 2 ท่าน ราคาเป็นราคาต่อ 1 ท่าน กรุณาจองตามหมายเลขแพ็คเกจที่ตรงกับจำนวนผู้เข้าร่วม
- ในกรณีที่มี 2 ท่าน กรุณาซื้อ [แพ็คเกจสำหรับ 2 ท่าน] เป็นจำนวน 2 ใบ ในกรณีที่มี 4 ท่าน กรุณาซื้อ [แพ็คเกจสำหรับ 4 ท่าน] จำนวน 4 ใบ

## ราคาและข้อควรระวัง

สินค้านี้จัดทำขึ้นจากการร้องขอของบริษัท Shanghai Ctrip International Travel Service Co.,Ltd.

ผู้ว่าจ้างคือบริษัทมิไรทาบิคล็บ

บริการการท่องเที่ยวและการดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดสรรจากตัวแทนจากภายนอกและตัวแทนรับรองจากท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้นและผู้ขายได้ทำการยืนยันขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วจะถือว่าสัญญาจะมีผลผูกพันทันที ทั้งลูกค้าและผู้ขายสามารถเปลี่ยนแปลงการจองหรือยกเลิกได้ก่อนหน้าการผูกพันของสัญญา ราคาเป็นราคาปัจจุบันของสินค้าและบริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลปัจจุบันของสินค้ารวมถึงความผันผวนของราคาในตลาดอาจทำให้ราคาที่ปรากฏเมื่อทำการจองไม่ตรงกับราคานี้ กรุณายึดราคาที่ปรากฏในหน้ายืนยันการจองซื้อสินค้าและบริการที่รวมรายการหรือการใช้คู่มือสมาชิก หากมีข้อสงสัยกรุณาปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าก่อนทำการจอง

คำอธิบายราคาค่าบริการ

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

ค่าเข้าชม: ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่เขียนไว้ในตารางการท่องเที่ยว

ค่าเดินทาง: ตั๋วรถไฟ, ตั๋วหนึ่งวันสำหรับรถบัสน้อย

ค่า: ค่าบริการไกด์นำเที่ยว

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

ค่าอาหาร: ค่าอาหารทั้งหมดลูกค้ากรุณาจ่ายด้วยตนเอง

อื่นๆ : การบริโภคหรือใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้

## รายละเอียดรูปภาพ

ทางรถไฟสายไอส์อันตระการตา!! นั่งรถไฟท่องเที่ยวเพื่อเติมอิมกับธรรมชาติของไอส์ จังหวัดฟูกุชิมะ และขึ้นรถบัสน้อยนยุค [ซารุยุโก] มุ่งหน้าไปยังโออุจิจุกุ บ้านเรือนหลังคามุงฟางเรียงรายตามทาง เมื่อถึงแหล่งแหล่งอร่อยของยุคเอโดะ สัมผัสความรู้สึกสงบสุขและย้อนรำลึกความหลังได้ที่นี่

## ภาพรวมแผนการเดินทาง

กิจกรรมใช้เวลา รวม 3 ชั่วโมง 40 นาที การเดินทางใช้เวลา รวม 2 ชั่วโมง 3 นาที

09: 20 จุดรวมพล: สถานี Nishi-Wakamatsu

เวลาที่ใช้: ประมาณ 18 นาที

09: 38 ออกเดินทางไปยังออนเซ็นยูโนะคามิ วิธีการเดินทาง: รถไฟสายไอส์

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง: ประมาณ 25 นาที

10: 03 นั่งรถบัสน้อยไปยังโออุจิจุกุ วิธีการเดินทาง: รถบัสน้อยนยุคซารุยุโก

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง: ประมาณ 37 นาที

10: 40 ถึงโออุจิจุกุ จากนั้นเข้าชมอาคารจัดแสดงเมืองโออุจิจุกุ รวมถึงรับประทานอาหารกลางวันที่มีให้เลือกหลากหลายชนิด

เวลาที่ใช้: ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที

14: 20 นั่งรถบัสน้อยไปยังสถานียูโนะคามิออนเซ็น วิธีการเดินทาง: รถบัสน้อยนยุคซารุยุโก

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง: ประมาณ 20 นาที

14: 40 ออกเดินทางไปยังสถานี Nishi-Wakamatsu วิธีการเดินทาง: รถไฟสายไอส์

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง: ประมาณ 41 นาที

15: 21 ถึงสถานี Nishi-Wakamatsu จากนั้นแยกย้าย เป็นอันจบการเดินทาง!!

※โปรดรับทราบเวลาในตารางเป็นเวลาตามเวลาท้องถิ่น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศ สภาพการจราจร และอื่นๆ

### การดำเนินการหลังการจอง

✘ เมื่อการจองเสร็จสิ้น Ctrip จะทำการส่ง SMS มาเพื่อยืนยัน

จะไม่มีกรติดต่อจากโกด์ทัวร์ล่วงหน้า สำหรับเวลาและสถานที่นัดพบกรุณาตรวจสอบจากข้อความ

ในวันเดินทาง กรุณาแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ WeChatID ID ที่ใช้ได้ (พาสเวิร์ด เป็นต้น) และใบยืนยันที่ปริ้นท์ออกมาตามเวลาที่กำหนด (15 นาทีก่อนออกเดินทาง) ที่สถานที่นัดพบที่กำหนด

### ข้อกำหนดการยกเลิก

กรณีลูกค้าเป็นผู้ยกเลิก

เวลาที่ยกเลิก	ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
ก่อนเวลา 17:00 ของวันก่อนการใช้งาน 8 วัน	0
ตั้งแต่เวลา 17:00 ของวันก่อนการใช้งาน 8 วัน จนถึง 17:00 ของวันก่อนการใช้งาน 4 วัน	20%
ตั้งแต่เวลา 17:00 ของวันก่อนการใช้งาน 4 วัน จนถึง 17:00 ของวันก่อนการใช้งาน 2 วัน	50%
หลังจากเวลา 17:00 ของวันก่อนการใช้งาน 2 วัน	100%

- ✘ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะคิดจากราคาก่อนใช้ส่วนลด โดยจะไม่เกินราคาที่ชำระจริง
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงตารางการท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก จากนั้นจึงทำการจองใหม่
- ทางเราไม่รับคืนเงินบางส่วนจากราคาสินค้า

### หากมีการยกเลิกจากผู้ขาย

✘ ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจะถูกคิดเป็นสัดส่วนกับราคาาก่อนคิดส่วนลด แต่จะไม่เกินราคาที่จ่ายจริง

- หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ขายหลังจากยืนยันการจอง นอกจากการคืนเงินเต็มจำนวนแล้ว เรา จะมีการจ่ายค่าปรับตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย)

เวลาที่ยกเลิก	จำนวนเงินที่จ่าย
ก่อนเวลา 12:00 ของวันก่อนการใช้งาน 1 วัน	เท่ากับค่าธรรมเนียมการยกเลิกของลูกค้าในเวลาเดียวกันขึ้นไป, 10% ของราคาสินค้าขึ้นไป (กรณีที่ไม่ถึง 850 เยน จะเป็น 850 เยน)
หลังจากเวลา 12:00 ของวันก่อนการใช้งาน	100%

### คำเตือนสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

1. เพื่อความปลอดภัย เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความอันตรายทั้งในและนอกอาคาร (ว่ายน้ำ, ล่องแก่ง, ดำน้ำ, สกี, สเก็ต, เล่นหิมะ, กระโดดร่ม และอื่นๆ) กรุณาทำความเข้าใจสภาพอากาศอย่างถี่ถ้วน และอาจมีการจำกัดกิจกรรมให้ทำเท่าที่ทำได้ตามสภาพของตัวลูกค้าในวันเดินทาง รวมถึงตามประกาศหรือคำแนะนำจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจ 'คำเตือนสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง' อย่างถี่ถ้วน
2. เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือที่ระบุไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยว เมื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถี่ถ้วนแล้ว กรุณาให้ความร่วมมือในเรื่องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และไม่ทำพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายระหว่างทำกิจกรรม
3. ขณะที่ทำการรอกิว จัดแถว หรือเข้านั่งที่ มีการจัดระเบียบ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุอย่างความดัน ความตื่นตระหนก การล้ม การตกน้ำ เป็นต้นที่อาจเกิดจากความหนาแน่นของคนหรือการผลักกัน กรุณารักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อความปลอดภัย ในบรรดากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีกิจกรรมเฉพาะสำหรับผู้มีสภาพร่างกายค่อนข้างดีอยู่ด้วย ดังนั้นกรุณาอย่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยปกปิดประวัติการเจ็บป่วยหรือเพิกเฉยข้อบังคับดังกล่าว
4. เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ห้ามทำอะไรเองโดยพลการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตารางเป็นการส่วนตัว กรุณาขออนุญาตผู้รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง

## ข้อควรระวังอื่นๆ

การนัดพบ/รวมพล	กรุณามารวมตัวที่จุดนัดพบในเวลาที่กำหนดไว้ กรุณาอย่ามาสาย ในกรณีที่มีการคืนเงิน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเที่ยวบิน เข้าร่วมการเดินทางระหว่างทาง ทางลูกค้าไม่สะดวกเข้าร่วมแผนการเดินทาง ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
เรื่องที่ต้องทราบก่อนเดินทาง	ขณะเดินทางเป็นกลุ่มตามตาราง จะไม่สามารถแยกตัวออกไปก่อนหรือระหว่างการเดินทางได้ หากมีการแยกตัวออกไประหว่างการเดินทาง จะถือว่าไม่ต้องการเดินทางตามกำหนดการด้วยความตั้งใจของตนเอง จะไม่มีการคืนเงิน รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังแยกตัวออกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจะถือเป็นการรับผิดชอบของทางลูกค้าทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ เวลาเดินทาง ท้องเที่ยว เข้าชมตามแผนการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้น หากมีเหตุไม่คาดฝัน (การจราจรติดขัด สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) จะยึดหลักว่าไม่มีการลดจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวจากแผนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนกำหนดการลำดับสถานที่ที่จะไปใหม่ภายใต้ความยินยอมของผู้เดินทาง
เคล็ดลับ	ในระหว่างการเดินทาง กรุณาปลดบล็อกโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ หากเคยมีอาการเมายานพาหนะหรือเมาเรือมาก่อน แนะนำให้เตรียมตัวเพื่อไม่ให้เกิดอาการเมายานพาหนะหรือเมาเรือ ทำให้เป็นการเดินทางที่มีความสุขและไม่มีอุปสรรค กรุณาใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เคลื่อนไหวง่าย และเตรียมครีมกันแดด ยาแก้แพ้ ยาแก้คลื่นไส้ รวมถึงกล้องถ่ายรูปไปด้วย กรุณาไม่นำของมีค่ามาด้วย หากมีการสูญหายหรือเกิดความเสียหายระหว่างเดินทาง กรุณารับผิดชอบด้วยตนเอง
อื่นๆ	สำหรับข้อมูลความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในระหว่างการท่องเที่ยว เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ กรุณาอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดใน [Ctrip Travel Notice สำหรับนักท่องเที่ยว] ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตาม
ข้อมูลสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของชวีญ	สินค้านี้สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของชวีญได้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหน้าชำระเงิน
คำอธิบายสำหรับใบแจ้งหนี้	หากต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาล็อกอินที่ <b>Ctrip.com</b> เวอร์ชันใหม่ล่าสุด จากนั้นกรุณาเลือกหน้ากรอกข้อมูลการจอง แล้วเลือกที่ ใบแจ้งหนี้ จากนั้นกรุณากรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้ เมื่อทำการจองเสร็จสิ้นแล้วต้องการออกใบแจ้งหนี้อีกครั้งกรุณากรอกออกเดอร์ และยื่นคำร้องขอออกใบแจ้งหนี้ใหม่ที่หน้ารายละเอียด จำนวนเงินที่แสดงบนใบแจ้งหนี้จะเป็นจำนวนเงินที่ชำระจริงตอนทำการจองเท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของชวีญ) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ <b>Ctrip</b> (หมายเลขโทรศัพท์ 1010-6666)